

Số: /BC-SNN

Bình Thuận, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BNCTU ngày 15/10/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN tháng 4 năm 2023 như sau:

I. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PCTN

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện các nhiệm vụ PCTN

Trong tháng 4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ PCTN trong toàn ngành nông nghiệp.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trong tháng 4/2023, Sở không xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN

1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước

a. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Tiếp tục thực hiện công tác công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành như: công tác tài chính; công tác cán bộ, các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức, người lao động; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, bổ sung hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở, thông báo bằng văn bản, niêm yết tại trụ sở cơ quan, gửi mail công vụ...

b. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Các khoản chi cho hoạt động của cơ quan đều thực hiện theo đúng chế độ của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng

đối tượng, đảm bảo công bằng, dân chủ, tiết kiệm, không sử dụng vượt định mức, tiêu chuẩn, sử dụng tài sản công trái quy định.

c. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 541/QĐ-SNN ngày 18/9/2020 của Giám đốc Sở v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với công chức, viên chức phù hợp với từng đơn vị. Qua theo dõi, nhìn chung đội ngũ công chức, viên chức của toàn Ngành đa số thực hiện tốt, chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm bị xử lý kỷ luật.

d. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Sở và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch và đang thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

đ. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp. Chỉ đạo thực hiện tốt việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Duy trì thực hiện tốt quy trình xử lý hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nội dung của thủ tục hành chính được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT gồm có 108 thủ tục hành chính (hầu hết đều được thực hiện tại các Chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở), trong đó đã triển khai 22 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến bao gồm: 12 thủ tục được áp dụng mức độ 3 và 10 thủ tục được áp dụng mức độ 4.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính của cơ quan, đơn vị; áp dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử, khai thác hiệu quả Chương trình quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ...

e. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Đã báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 01 năm 2023.

2. Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (nếu có)

Qua theo dõi trong toàn ngành chưa phát hiện tình trạng công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

3. Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Sở hiện không có các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2023

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các văn bản về PCTN như: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 26/12/2022 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực...

- Triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác PCTN tháng 4 năm 2023; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TT, Huyện (04b).

GIÁM ĐỐC

Mai Kiều